

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Lan tỏa phong trào thi đua giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng (GPMB) từ lâu đã là khâu khó và là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều dự án chậm tiến độ, là "điểm nghẽn" đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

KỶ I: BIẾN KHÓ THÀNH DỄ



Người dân xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) tự nguyện tháo dỡ công trình hiến đất làm đường.

Ảnh: TRINH CƯỜNG

Để tháo gỡ "điểm nghẽn", giải bài toán khó GPMB, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh".

Quyết tâm tháo gỡ "điểm nghẽn"

Nói đến GPMB là nói đến sự khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng

lớn đến tiến độ các dự án. Dù đã đạt được những kết quả tích cực song thời gian qua tiến độ GPMB xây dựng một số khu, cụm công nghiệp và triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn chậm, nhất là các dự án đầu tư trọng điểm; một số vướng mắc trong thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư chậm được giải quyết, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác GPMB đối với phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm tháo gỡ "điểm nghẽn" này, ngày

5/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 18/8/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh". Theo đó, phong trào thi đua được triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương

Công tác GPMB phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy, chính quyền nơi có dự án, là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, phải bảo đảm thực hiện thành công, nhanh gọn trong thời gian ngắn nhất các dự án, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm, góp phần tạo đột phá để thu hút đầu tư và bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

và thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong công tác GPMB, gắn kết thực hiện phong trào với công tác khen thưởng. Việc khen thưởng, tôn vinh bảo đảm chính xác, công khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 08, phát động sâu rộng phong trào thi đua GPMB với những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua GPMB ở các địa phương.

Khó vạn lần dân liệu cũng xong

Tại Quỳnh Phụ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Thông báo Kết luận số 220 về việc vận động nhân dân tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, công trình xây dựng không đạt yêu cầu, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã do huyện làm chủ đầu tư. Huyện lựa chọn tuyến đường ĐH.78 đến đường ĐT.452 đi qua 3 xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Lâm để thực hiện. Nhờ sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc gỡ gỡ, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, phát động phong trào thi đua GPMB nên chủ trương trên đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích

cực của các tầng lớp nhân dân. Các gia đình nơi tuyến đường đi qua vui vẻ ủng hộ, chủ động tháo dỡ tài sản, tự nguyện hiến đất để thi công công trình. Chỉ trong thời gian ngắn phát động, với 2 dự án đường ĐH.78 đến đường ĐT.452 đi qua các xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Lâm và đường nhánh ĐH.76 qua trung tâm xã An Thái kết nối với đường ĐH.72, nhân dân 4 xã đã tháo dỡ nhà ở, các công trình và hiến trên 30 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phong trào thi đua GPMB là chủ trương đúng, trúng, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra hiện nay nên được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đón nhận, đồng thuận cao, tạo không khí thi đua sôi nổi để nhân dân tích cực hiến đất làm đường. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để huyện Quỳnh Phụ huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Ông Phạm Văn Vạn, thôn Ông Châu, xã Quỳnh Ngọc chia sẻ: Mặc dù điều kiện kinh tế của gia đình còn nhiều khó khăn song địa phương làm đường rất phấn khởi nên gia đình tôi tự nguyện hiến 200m² đất, chỉ mong sớm có đường đẹp để bà con đi lại thuận tiện hơn.

Ông Lưu Xuân Nhung, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ)



Thành công đạt được từ phong trào thi đua GPMB là do địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải thích cho bà con hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác GPMB đối với việc thi công tuyến đường nối từ đường ĐH.78 đến đường ĐT.452 đi qua địa bàn xã nên bà con rất đồng thuận, ủng hộ chủ trương của cấp ủy, chính quyền, tự nguyện hiến đất làm đường. Chúng tôi mong muốn sau khi bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan sớm hoàn thành tuyến đường này vì đây là tuyến đường mơ ước của cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Ngọc.

Ông Đoàn Đức Hợp, Chủ tịch UBND xã An Thái (Quỳnh Phụ)



Để GPMB đường nhánh ĐH.76 qua trung tâm xã An Thái kết nối với đường ĐH.72 dài gần 1,7km, xã đã quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát động phong trào thi đua GPMB, phân công đảng viên tới từng hộ dân để vận động, tuyên truyền, thuyết phục bà con hiến đất làm đường. Kết quả, 74/74 hộ sẵn sàng tháo dỡ nhà, các công trình kiên cố; nhiều hộ có nhà mái bằng, nhà mới xây, có hộ nhà 2 tầng cần GPMB vào 0,5 - 0,8m vẫn sẵn sàng tháo dỡ phục vụ dự án. Nhân dân đã hiến 900m² đất ở và nhiều tài sản trên đất với tổng trị giá 20 tỷ đồng.

Vấn đề GPMB luôn là việc không hề dễ nhưng nếu địa phương biết vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách và có những giải pháp thực hiện phù hợp thì sẽ biến khó thành dễ như câu chuyện vận động nhân dân hiến đất làm đường, đẩy nhanh tiến độ GPMB ở Quỳnh Phụ. Đến nay, tinh thần Chỉ thị số 08 và phong trào thi đua GPMB, hiến đất làm đường đã và đang lan tỏa đến nhiều địa phương trong tỉnh, làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, việc làm của đại đa số người dân. Cùng với ban hành Chỉ thị số 08, phát động phong trào thi đua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ GPMB phục vụ thi công các dự án; thường xuyên tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trấn

trở với từng dự án, tăng cường kiểm tra thực địa, chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong GPMB để các dự án triển khai nhanh, thuận lợi nhất, tạo niềm tin với các doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. Kết quả, 10 tháng đầu năm 2021 Thái Bình có thêm 68 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký trên 16.700 tỷ đồng. Đặc biệt, đầu tháng 9/2021 UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án với tổng vốn đăng ký gần 600 triệu USD; trong đó, 3 dự án FDI quy mô lớn với tổng vốn đăng ký khoảng 395 triệu USD đăng ký đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình (cao hơn tổng số vốn FDI thu hút đầu tư cả giai đoạn 2016 - 2020).

(còn nữa) NGUYỄN HINH

QUỲNH PHỤ

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cùng với đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, huyện Quỳnh Phụ đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Xã An Mỹ là địa phương có dân số đông của huyện Quỳnh Phụ với gần 10.000 nhân khẩu, toàn xã có 1.000 người làm việc ở các tỉnh lân cận, làm ăn xa nên nguy cơ dịch xâm nhập địa bàn rất lớn. Vì vậy, việc kiểm soát người đến, về địa phương luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã. Ông Vũ Văn

La, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã An Mỹ đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Xã

thành lập 6 tổ Covid-19 cộng đồng tại 6 thôn với 64 thành viên, mỗi thành viên phụ trách gần 50 hộ gia đình, luôn duy trì việc theo dõi, giám sát di biến động dân cư và giám sát việc thực hiện khai báo y tế, thông báo các trường hợp người thân từ tỉnh ngoài về trong ngày với Trạm Y tế xã để có phương án cách ly kịp thời. Thống kê từ tháng 7/2021 đến nay có

149 người từ vùng dịch về địa phương đã được cách ly ngay; hiện còn 13 trường hợp cách ly tại nhà, 9 trường hợp cách ly tập trung tại huyện. Cùng với đó, Trạm Y tế xã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương án phòng, chống dịch; phân công cán bộ trực 24/24 giờ để tiếp nhận các thông tin khai báo, từ đó phân loại và có phương án cách ly kịp thời; tuyên truyền cho người dân cách ly tại nhà có phương án xử lý rác thải y tế bảo đảm đúng quy trình, quy định, không để dịch xâm nhập, lây lan trên địa bàn. Xã cũng thành lập 2 khu cách ly tại 2 nhà văn hóa thôn, mỗi khu có thể bảo đảm cách ly cho 12 - 15 người với đầy đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Trước nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn, công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay được các cấp, ngành, địa phương trong huyện Quỳnh Phụ đặc biệt coi trọng. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện cho biết: Chúng tôi yêu cầu các địa phương, đơn vị trong toàn huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Công điện số 10 của UBND tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thường xuyên đánh giá cấp độ dịch của địa phương, đơn vị mình để có giải pháp cụ thể, kết hợp với phương châm "4 tại chỗ" trong phòng, chống dịch, tạo điều kiện tối đa cho sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền việc quản lý di biến động dân cư, đặc biệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong theo dõi, giám sát công dân trở về địa phương từ các khu vực nguy cơ rất cao (cấp độ 4), các khu

vực nguy cơ cao (cấp độ 3). Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về tiêm vắc-xin theo đúng quy định và tiến độ. Tuyên truyền việc người dân chủ động theo dõi sức khỏe, chủ động khám sàng lọc khi có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở... đồng thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở và tổ Covid-19 cộng đồng trong tuyên truyền phòng, chống dịch; thường xuyên cung cấp, cập nhật, chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh để các ngành, các cấp và mọi người dân biết, chủ động phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới.

Theo số liệu tổng hợp của Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ, từ tháng 6/2021 đến nay, toàn huyện quản lý được 4.286 người về từ vùng dịch và đã được xét nghiệm, cách ly tập trung, cách ly tại nhà theo quy định. Huyện đã kiện toàn tổ Covid-19 cộng đồng tại các đơn vị, doanh nghiệp, thôn, tổ dân phố có nhiệm vụ thống kê, rà soát toàn bộ công dân địa phương đang sống và làm việc tại tỉnh ngoài, số lao động địa phương làm việc ở tỉnh ngoài đi về trong ngày, số công dân hiện đang có mặt trên địa bàn quản lý. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến ngày 6/11 đã hoàn thành 19 đợt tiêm với 97.817 mũi vắc-xin cho các nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay, cùng với vai trò của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, sự vào cuộc của người dân là rất quan trọng. Mọi người dân Quỳnh Phụ luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, cùng chung tay góp sức để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn.



Công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Infographic titled '9 LOẠI VACCINE PHÒNG COVID-19 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CÓ ĐIỀU KIỆN TẠI VIỆT NAM'. It lists 9 vaccine brands: Covaxin, Abdala, Hayat-Vax, COVID-19 Vaccine Janssen, Spikevax, Vero-Cell, Comirnaty, Sputnik-V, and AZD1222. It also includes a box stating 'Vaccine phòng COVID-19 trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam đều phải đảm bảo 3 yếu tố: An toàn, Sinh miễn dịch, Hiệu quả bảo vệ (quan trọng nhất)'. Source: TTXVN, infographics.vn.